

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 251 /CV-TTYT
V/v tăng cường trách nhiệm trong công
tác tham mưu, giải quyết công việc

Hoàng Hóa, ngày 14 tháng 6 năm 2023

Kính gửi : - Trưởng/phó các khoa, phòng - TTYT;
- Trưởng trạm/phụ trách trạm y tế các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, các khoa, phòng và một số trạm Y tế xã, thị trấn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện tốt công tác tham mưu, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành của Trung tâm Y tế và Lãnh đạo Trung tâm, góp phần quan trọng trong nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng tham mưu, báo cáo của một số khoa, phòng và trạm y tế còn chưa đáp ứng được yêu cầu; nhiều công việc, nhiệm vụ được Sở Y tế, UBND huyện, Lãnh đạo Trung tâm Y tế giao, nhưng các khoa, phòng và trạm y tế triển khai thực hiện chậm tiến độ, chưa chủ động, chất lượng tham mưu chưa đảm bảo theo yêu cầu; người đứng đầu các bộ phận chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn được giao; vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất, xử lý công việc, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, đôi khi đề xuất ý kiến chỉ mang tính đối phó, không rõ nội dung.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đang làm cản trở sự phát triển của toàn đơn vị, ảnh hưởng không nhỏ đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm giảm hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, cần được kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Thực hiện Công văn số: 2388 /SYT-VP, ngày 05/6/2023 về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các phòng cơ quan Sở, đơn vị y tế trong ngành. Giám đốc Trung tâm Y tế Hoàng Hóa yêu cầu Trưởng/phó các khoa, phòng - TTYT; Trưởng trạm/phụ trách trạm y tế các xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận, quyết tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2023 **“Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”** và phương châm hành động của UBND tỉnh **“Đoàn kết - kỷ cương -**

- Báo cáo, đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với các bộ phận, viên chức quyết liệt trong thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong công việc vì lợi ích chung. Tham mưu thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân theo quy định.

Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng/phó các khoa, phòng; Trưởng trạm/phụ trách trạm y tế các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như k/g (T/h);
- Lưu VT, HCTH.

GIÁM ĐỐC



Phạm Công Hoa